

Số: /TTYT-BTT

TP. Cao Lãnh, ngày tháng 9 năm 2024

BÀI TUYÊN TRUYỀN
HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI (01/10)
NĂM 2024

Ngày Quốc tế người cao tuổi đầu tiên được tiến hành vào ngày 01/10/1991. Thông báo của Liên hợp quốc ghi rõ: “Nội dung và lĩnh vực hoạt động nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi, tùy theo điều kiện của mỗi quốc gia, có thể đề cập đến các lĩnh vực cụ thể là: Sự cống hiến của người cao tuổi trong khoa học; văn học, nghệ thuật, thể thao và phát triển xã hội; những hoạt động hữu ích trong phạm vi gia đình, cộng đồng, học đường và thương mại. Bên cạnh việc biểu dương những đóng góp trong nhiều lĩnh vực đối với cộng đồng, cũng cần đề cập đến nghĩa vụ của xã hội cộng đồng đối với người cao tuổi, nhất là những người đang gặp khó khăn trong đời sống do tuổi cao, sức yếu”. Ngày Quốc tế người cao tuổi được tổ chức hằng năm để nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến người cao tuổi, đó cũng là một ngày để ghi nhận những đóng góp mà những người cao tuổi đã làm cho xã hội, cũng là tâm điểm của Chương trình về người cao tuổi của Liên hợp quốc và các tổ chức bảo vệ người cao tuổi.

Quốc tế người cao tuổi là ngày để gia đình và toàn xã hội ghi nhận cũng như trân trọng sự hy sinh, đóng góp của người cao tuổi vào việc xây dựng, phát triển đất nước. Từ đó, khuyến nghị chúng ta có cách ứng xử và quan tâm đến người cao tuổi, phù hợp với đạo lý dân tộc cũng như thời đại.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người cao tuổi là bảo vật vô giá của quốc gia và nhà nước”, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng việc chăm sóc người cao tuổi để người cao tuổi được chăm sóc một cách tốt nhất, phát huy “báu vật vô giá” đó bằng uy tín, kiến thức và kinh nghiệm để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với Chủ đề Ngày Quốc tế người cao tuổi năm nay: “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội”. Chủ đề đã nêu rõ vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội trong việc chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Nhằm hướng đến mục tiêu chăm sóc người cao tuổi về thể chất và tinh thần, nâng cao chất lượng đời sống của người cao tuổi; nâng cao chất lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám, chữa bệnh và quản lý các bệnh mạn tính cho người cao tuổi; xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí. Đồng

thời, phát huy vai trò, kinh nghiệm, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia có hiệu quả vào các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, kinh tế, chính trị phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng; thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc./.

Nơi nhận:

- Trung tâm VH-TT-TT TPCL;
- Trạm Y tế xã, phường;
- Website TTYT TPCL;
- Lưu: VT, HCTH, H.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thiên Giang